



ปีที่ 41 ฉบับที่ 129 วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

## ม.ราชภัฏนครฯ จัดโครงการ

### “เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ : เขียนอย่างไรให้จัดพิมพ์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ : เขียนอย่างไรให้จัดพิมพ์” ในวันที่ 10 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

ผศ.จตุพร อัครวิไลวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่ ในการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ ; เขียนอย่างไรให้จัดพิมพ์” นั้น สืบเนื่องมาจากที่มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และมุ่งส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตงานเขียนทางวิชาการที่มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้แสดงศักยภาพในด้านการแต่งแปล เรียบเรียงตำราทางวิชาการและหนังสืออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้มีการจัดพิมพ์หนังสือและตำราที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากหนังสือและตำราเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการสัมมนาในครั้งนี้ในวันที่ 10 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

ในการนี้ฝ่ายวิชาการได้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมไปยังคณาจารย์ทุกท่านแล้ว ขอความกรุณาให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ส่งแบบตอบรับกลับมาที่ คุณวรรณิ นนทโชติ สำนักงานอธิการบดีชั้น 3 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2556

มหาวิทยาลัยฯ ขยายระยะเวลาส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการปลูก  
ปัญญาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พ.ศ. 2554 เป็นวันที่ 31 มกราคม 2556 นี้

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

## 23 ธ.ค.นี้ .....เชิญร่วม “แซะแอนด์แซร์ ปฏิบัติจริง เรียนรู้จริง”

“การศึกษาด้วยวิธีการอ่าน แต่ขาดการปฏิบัติ ความรู้แจ่มชัดจะเกิดได้ยาก” คำเตือนสติที่ให้แก่คิดของมหาตมะคานธี บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของอินเดียประโยคนี้นี้ ดังก้องและเตือนสติให้ครุניתเทศศาสตร์รุ่นใหม่ต้องกลับมาคิดทบทวนถึงสิ่งที่สอน สิ่งที่ยากให้กับลูกศิษย์ว่า การสร้างคนนิเทศฯ รุ่นใหม่นั้น ต้องเป็นคนนิเทศฯ ที่เพียบพร้อมด้วยทฤษฎีและหลักปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นอาวุธสำคัญให้นักศึกษาที่จบออกไปสามารถแข่งขันกับทุกๆ คนได้ในโลกของการทำงาน

เฉกเช่นเดียวกับโครงการ “แซะแอนด์แซร์” ที่หลักสูตรนิเทศศาสตร์และชมรม Photo & Action ร่วมถึง พี่ ๆ สปอนเซอร์ใจดี ได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชำนาญด้านการถ่ายภาพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของชมรมและหลักสูตร รวมถึงผู้สนใจด้านการถ่ายภาพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณหมอรังสิต ทองสมัคร คุณหมอใจดีที่มีหัวใจรักการถ่ายภาพมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างหมดเปลือก และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นักศึกษาจะได้หยิบกล่องของตนเองที่พกพาสร้างสรรค์ผลงานตามความรู้ที่ได้จากคุณหมอ เพื่อ “สร้างภาพ” ตามฐานปฏิบัติการในหัวข้อภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรมซึ่งมีด้วยกัน 3 ฐาน

ฐานที่ 1 เป็นฐานการถ่ายภาพบุคคลเชิงวัฒนธรรม โดยพี่ๆ ชมรมจะแต่งกายชุดประจำชาติของแต่ละชาติในอาเซียนให้น้องๆ ได้โชว์ฝีมือการถ่ายอย่างจุใจ

ฐานที่ 2 เป็นฐานอาหารแห่งวัฒนธรรม กลิ่นอาหารและการตกแต่งอาหาร ช่างภาพจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างไรให้เห็นภาพแล้วน้ำลายสอ โจทย์นี้คิดง่ายแต่ทำได้ยาก ถือว่าเป็นความท้าทายได้อย่างดี

ฐานที่ 3 เป็นฐานภูมิทัศน์แห่งวัฒนธรรม โดยฐานนี้จะให้นักศึกษาถ่ายทอดสถาปัตยกรรมที่มหาวิทยาลัยของเรามี ฉายภาพให้เห็นถึงความงามด้านวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยของเราได้หล่อหลอมรวมร่างให้นักศึกษาได้เห็น และซึมซับกับวัฒนธรรมแบบนี้อยู่เสมอ ๆ

(ต่อหน้า 3)

บุคลากรที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้รายงานผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/ 2555 ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่

23 ธ.ค.นี้ .....เชิญร่วม “แฮชแทนด์แชร์ ปฏิบัติจริง เรียนรู้จริง” (ต่อจากหน้า 2)

โดยภาพจากทั้งสามฐานที่นักศึกษาจะเข้าร่วมถ่ายภาพนั้น นักศึกษาสามารถคัดเลือกภาพที่ดีที่สุดเพื่อส่งเข้าประกวด ซึ่งจะมีการตัดสินการประกวดกันในช่วงเย็น โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกหลักสูตร

ทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมสนุกๆ ที่เต็มไปด้วยการปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้เติมเต็มและจุดประกายฝันให้นักศึกษาได้ต่อสู้เพื่อก้าวสู่โลกของการทำงานอย่างมืออาชีพ โลกที่ไม่มีคำว่า “ทำไม่ได้” หากมีแต่คำว่า “ยังไม่ได้ทำ” ฉะนั้นคนที่ขยันอยู่ในโลกเรานี้ได้ จะต้องเป็นคนที่ทำได้และสนุกที่จะทำมัน

กรกฎ จำเนียร  
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  
/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมชมรม Photo & Action  
รายงาน

## เชิญชวนทอดผ้าป่าสร้างพระพุทธรูป งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช ครบรอบปีที่ 56

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจะจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบปีที่ 56 ในวันที่ 9 – 14 มกราคม 2556 เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินภารกิจต่างๆ มา 56 กิจกรรมสำคัญในงานนี้ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ การทำบุญให้ทานไฟและตักบาตร การทำบุญทอดผ้าป่าสร้างพระพุทธรูป และการล้มมนาระดับนานาชาติ เรื่อง “ปฐมบทพระพุทธศาสนาในคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดยใช้สถานที่ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเป็นที่จัดงาน

เฉพาะวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นอกจากจะมีพิธีให้ทานไฟและพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 56 รูปแล้ว จะมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย พระพุทธรูปองค์นี้ วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จ เพราะยังขาดปัจจัยอยู่อีกจำนวนหนึ่ง จึงได้ขอกบุญเพื่อร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานบุญทอดผ้าป่าครั้งนี้ในวันที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้เพื่อความ เป็นสิริมงคลต่อชีวิตตนเองและครอบครัว ในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช 2556

### สำนักวิทยบริการฯ แจ้างบริการพิเศษสำหรับสืบค้นข้อมูล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ว่าในขณะนี้บริษัท บิว โปรโมชัน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ทำการให้เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Sage Knowledge ซึ่งฐานข้อมูลนี้มีประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ ของ โดยฐานข้อมูลนี้จะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของสำนักงานอธิการบดี ผ่านไปด้วยความชื่นมื่น ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่สนับสนุนของขวัญชิ้นพิเศษและสมทบทุนมาร่วมกิจกรรม ในส่วนผู้บริหารรองอธิการบดี ผู้ช่วยและที่ปรึกษา จัดเต็มสำหรับพวกเราทั้ง ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ผศ.ดร.เอมอร สิทธิรักษ์ ผศ.สุรพล เรืองรอง ดร.ประกอบ ใจมั่น ผศ.จตุพร อัศวโสภา ผศ.อนุสรณ์ จิตมณัส ผศ.ประวิทย์ เมืองมัจฉา อาจารย์ณรงค์ นุ่นทอง รศ.วิมล คำศรี และอาจารย์ ปวีณา ปรวัฒน์กุล

คนบดที่ทั้งห้าก็ใจดีใจดีสนับสนุนมาพร้อมหน้าเช่นกัน ทั้ง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์พร สถิตยภาติกุล ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสินวล ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน ดร.สมปอง รักษาธรรม และดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ ผอ.สำนัก และหัวหน้าฝ่ายก็ใจดีไม่แพ้กัน มีทั้งอาจารย์สมพงศ์ เหมือนเพชร ผศ.สมพร เรืองอ่อน คุณสุรชัย วังบุญคง คุณมณฑารัตน์ ชูพินิจ คุณประไพพิศ เซาว์ช่างเหล็ก และคุณเดือนใจ ศชภูมิ จัดเต็มกันมาทุกท่าน

ยังไม่หมดค่ะสำหรับผู้ใจดีของเรา อาจารย์จำเริญ คงไกร ผอ. โรงเรียนสาธิตฯ อาจารย์สุภาวดี หนูเจริญ ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา คุณวินัย จินดาวงษ์ มาในนามผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ มรภ.นศ. กองพัฒนานักศึกษา งานพัสดุ ธนาคราหารไทย สาขาย่อย มรภ.นศ. บริษัท ฟ้าชวนดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด บริษัทชินวงศ์คอมพิวเตอร์ และบริษัทเอไอเอส ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ที่ได้ร่วมสนับสนุนให้กิจกรรมมีสีสันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย หลังจากประสบความสำเร็จมาแล้ว 2 รุ่น รุ่นที่ 3 ก็มีตามมาติดๆ คราวนี้เปิดโอกาสให้อย่างเต็มที่ทั้งบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน สนใจรีบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มกราคม 2556 ณ สำนักวิเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

ระหว่าง 19-21 ธันวาคม สำนักงานอธิการบดีทั้ง 3 กอง กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง กองนโยบายและแผน ได้เดินทางไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2556-2559 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 ณ โรงแรมเรือรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จะมีบางงานบางฝ่ายที่ต้องปิดให้บริการ จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

วันพรุ่งนี้จะมีการสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของบุคลากรสโมสรบุคลากร สายสนับสนุน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมเฮฮาปาร์ตี้กันอย่างพร้อมเพรียง

ปิดท้ายพักเที่ยงคำคมของท่านพุทธทาสภิกขุ “สิ่งที่สมบูรณ์แล้วโดยแท้ มันก็มีความบกพร่องอยู่ สิ่งที่บกพร่องอยู่ แท้จริงมันก็สมบูรณ์คืออยู่แล้ว” สวัสดีค่ะ